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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um krabbamein í blöðruhálskirtli.

Frá Álfheiði Ingadóttur.

1. Hversu margir greinast árlega með krabbamein í blöðruhálskirtli hérlendis og hversu
margir látast úr sjúkdómnum?

2. Hefur ráðherra áform um að koma á skipulagðri leit að krabbameini í blöðruhálskirtli,
til að mynda í tengslum við skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi sem fyrir-
hugað er að hefja á árinu?


